

โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (LTOP)

เป็นโครงการที่มุ่งเน้น " การดูแลระยะยาว (LTC) สำหรับผู้สูงอายุ " ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของโครงการ CTOP ที่สิ้นสุดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยโครงการ LTOP ได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 โดยในโครงการจะมีการนำความรู้และประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในประเทศไทย

I. การพัฒนารูปแบบบริการระยะยาว

รูปแบบบริการจะถูกนำไปใช้โดยจะมีการ " แนะนำบริการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระยะยาวอย่างเป็นทางการปฏิบัติ " ทั้งนี้ ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวจะได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิงได้รับการสนับสนุนดูแลในชุมชนของตน

- ◆ รูปแบบการดูแลระยะยาวโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมืออาชีพที่ยึดหลักการจัดการการดูแลที่เหมาะสม จะถูกพัฒนาและนำไปใช้/ ทดลองใช้ ในพื้นที่โครงการ
- ◆ สถานะภาพของผู้ใช้บริการ จะได้รับการติดตามและจัดบันทึกเป็นรายวันที่ นอกจากนั้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของบริการก็จะได้รับการอธิบายพร้อมหลักฐานอีกด้วย

II. การถ่ายทอดทักษะการดูแลระยะยาวขั้นสูง

ความรู้ด้านทักษะขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระยะยาว (รวมถึง การจัดการการดูแล การพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีอาการสมองเสื่อม การแนะนำอุปกรณ์สวัสดิการ ฯลฯ) จะถูกถ่ายทอดจากประเทศญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทย ผ่านการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น และการพัฒนาตำราสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

III. คำแนะนำด้านนโยบาย

คำแนะนำด้านนโยบายจะได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อการตอบสนองด้านนโยบายของประเทศไทยในอนาคต โดยผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ด้านนโยบายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ รวมไปถึงประเด็นนโยบายที่หลากหลายในเรื่องการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้จัดทำนโยบายและนักวิจัยทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ผ่านการจัดสัมมนา ฯลฯ ผลลัพธ์ของโครงการจะได้รับการเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการสัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประสบการณ์ของโครงการ

โครงการด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย: LTOP

โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน

บทสรุปโครงการ

ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง ที่มีความยั่งยืนทางด้านการเงินจะถูกเสนอ โดยการใช้จ่ายประโยชน์ของบริการเชิงบูรณาการโดยชุมชน อันเป็นผลลัพธ์ของ "โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย (2550 - 2554)" "รูปแบบบริการ" จะได้รับการพัฒนาขึ้นในพื้นที่โครงการ (6 แห่ง: เชียงราย ขอนแก่น นนทบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร) และนำไปใช้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล โปรแกรมการอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Worker) และผู้ประสานงานการจัดการการดูแล (Care Coordinator) ก็จะถูกพัฒนาขึ้นเช่นกัน

【ระยะเวลา】 14 มกราคม 2556 ~ 31 สิงหาคม 2560 (4 ปี 8 เดือน)

【วัตถุประสงค์】

คำแนะนำด้านนโยบายเรื่องการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุได้รับการยอมรับจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

【ผลลัพธ์】

1. คำแนะนำด้านนโยบายเรื่องการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา โดยอยู่บนหลักฐานที่ได้จากพื้นที่โครงการนำร่อง รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ทั้งของไทยและญี่ปุ่น
2. "รูปแบบบริการ" ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในพื้นที่โครงการนำร่องอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล
3. โปรแกรมการอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ประสานงานการจัดการการดูแล ได้รับการพัฒนาขึ้น



เป้าหมายที่คาดหวังของโครงการ LTOP

ผลลัพธ์ของ LTOP

รูปแบบบริการต้นแบบ

การฝึกอบรม

คำแนะนำด้านนโยบาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

คำแนะนำด้านนโยบายได้รับการยอมรับ
จากทั้งกระทรวงและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายโดยรวม

คำแนะนำด้านนโยบายได้รับการเสนอและสะท้อนออกมาให้เห็น
ในนโยบายของรัฐบาลไทย